



การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเตอะซีรี่ รายการคุณพระช่วย”

อัญชลี พันธโอบ

ปีการศึกษา 2/2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคุณประการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการสอนเสริม โดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์อุทุมพร บุญญา อาจารย์นภัสวรรณ เรือนเพชร และ อาจารย์สมฤดี คชสาร ที่กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คำปรึกษา ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการศึกษาค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ ดร.มัลลิกา จันทะบุตร ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ให้ความเมตตา ดูแล เอาใจใส่ให้คำแนะนำ และสนับสนุนจนรายงานฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกและคอยให้กำลังใจตลอดเวลา จนรายงานฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

อัญชลี พันธโบ

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ด้วยการสอนเสริม โดยใช้วิดีโอช่วยสอน “น้อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระ ช่วย”
ผู้ศึกษาค้นคว้า	อัญชลี พันธุ์โบ
ตำแหน่ง	ครูผู้สอน สาขาการตลาด
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่ติดต่อ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง
ปีที่วิจัย	ปีการศึกษา 2561
ลักษณะผลงาน	วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจด้วยการสอนเสริม โดยการใช้อุปกรณ์ช่วยสอน “น้อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบกลางภาควิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยสอน “น้อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเรียนการสอน และทำการทดสอบหลังจบบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นนำผลที่ได้จากการทดสอบมาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. การสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.31/80.22 แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” ของมีผลผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแผนการเรียนรู้การสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3 สาขา คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระดับ 5 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสอนเสริมโดยใช้วิดีโอช่วยสอน “ฉ่อยเดอะซีรี่ส์ รายการคุณพระช่วย” มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น

